

Tổng đồ vừa là Quản Lý

Do Sharon Hueckel biên soạn
Bản dịch tiếng Việt do Hoàng Đình Cảnh

Tập tài liệu-Canh Tân
Dùng trong sáu tuần cho nhóm nhỏ học hỏi:
Chức Năng Quản Lý: Một đáp ứng Của Người Tổng Đồ

Tập tài liệu

Tông đồ vừa là Quản Lý

Do Sharon Hueckel biên soạn
Bản dịch tiếng Việt do Hoàng Đình Cảnh

Nội Dung:

	Dẫn Nhập - Lời Nguyện Quản Lý	Trang 2
Tuần 1:	Chức năng Quản lý: Thử thách và Lựa chọn	3
Tuần 2:	Lời Mời Gọi	8
Tuần 3:	Phương Cách của Chúa Giêsu	13
Tuần 4:	Sống Như Người Quản lý	18
Tuần 5:	Những Người Quản lý của Giáo hội	24
Tuần 6:	Người Quản lý Kitô-hữu	29
Phụ Lục	Ghi chú về các đoạn Kinh Thánh	35

Dẫn Nhập

Tập tài liệu này của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ được dùng để học hỏi trong 6 tuần lễ về chức năng Quản lý, được nêu rõ trong lá thư Mục Vụ của các ngài, mang tựa đề: *Chức năng Quản lý: Một Đáp ứng của người Tổng Đồ*. Tài liệu do Sharon Hueckel, Giám đốc chức năng Quản lý, biên soạn để dùng trong Giáo phận Lafayette-in-Indiana. Hầu hết các giáo xứ trong giáo phận đã tham gia tiến trình CANH TÂN được thực hiện và bảo trợ bởi Giáo phận Newark, New Jersey, khởi đầu vào Mùa Thu 1991. Tiến trình này đáng lẽ đã kết thúc vào Mùa Vọng 1993. Nỗ lực “Tổng đồ vừa là Quản lý” này được soạn thảo để giới thiệu lá thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục vào Mùa Xuân 1994, dùng cùng một hình thức và tổ chức thành các nhóm nhỏ như tiến trình CANH TÂN năm mùa trước. Nỗ lực này cũng cố gắng để bao quát mọi vấn đề của lá thư Mục Vụ *Chức năng Quản lý: Một Đáp ứng của người Tổng Đồ* và nhiều lúc trích dẫn các đoạn trong lá thư Mục Vụ đó nữa.

Tập tài liệu “Tổng Đồ vừa là Quản lý” cũng có thể được dùng trong 6 tuần lễ để giới thiệu chức năng Quản lý cho một ban thuộc Giáo xứ gọi là Ban Quản lý trước khi đưa toàn bộ Giáo xứ chính thức vào chương trình quản lý.

Lời Nguyện Quản Lý

*Lạy Chúa là Đấng ban phát nguồn sống và tự do,
Nhờ tác giả Thánh vịnh nhắc nhở mà chúng con biết rằng
“toàn bộ trái đất, con người và muôn vật sinh sống trong đó”
đều thuộc về Chúa.*

*Chúng con biết rằng do tay Ngài mà chúng con nhận được
tất cả những gì chúng con hiện có, những gì chúng con đang và sẽ trở thành.*

*Lạy Thiên Chúa từ bi nhân ái, chúng con hiểu được rằng
Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành quản lý gia sản của Ngài,
bảo vệ tất cả những gì Chúa đã giao phó cho chúng con.*

*Xin giúp chúng con luôn luôn biết khôn ngoan dùng tặng phẩm Chúa ban
và xin dạy chúng con biết rộng lượng chia sẻ.*

*Xin cho tinh thần quản lý trung thành của chúng con trở thành chứng tá
cho tình yêu của Chúa trong suốt cuộc sống chúng con,
Chúng con cầu xin với hết tâm tình, nhờ danh Đức Chúa Giêsu.*

Amen

Tuần 1

Chức năng Quản lý: Thử thách và Lựa chọn

Trọng Điểm

Lá thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục định nghĩa chức năng quản lý là một cách thể chia sẻ, rộng lượng, có tinh thần trách nhiệm, bắt nguồn từ chức năng quản lý của người Kitô-hữu. Đây không phải là một lựa chọn tùy thích, mà là kết quả đương nhiên của lời chúng ta tuyên xưng.

Chia Sẻ Kinh nghiệm

BỐI CẢNH

Chữ chức năng quản lý (stewardship) đôi khi không được hiểu đúng nghĩa. Thông thường chúng ta đồng hóa việc quản lý ân huệ của Chúa đơn giản chỉ là việc dâng cúng tiền bạc. Nhưng các Đức Giám Mục, trong khi viết lá thư Mục Vụ "*Chức năng Quản lý, một Đáp ứng của người Tông đồ*" đã bao gồm một cách rộng rãi trong ý nghĩ của các ngài. Trong phân dẫn nhập của thư Mục Vụ, các ngài đã nêu rõ ý nghĩa của chức năng quản lý, và những điều hiểu biết được dùng làm căn bản cho định nghĩa của các ngài.

“Có ba điều tin tưởng mà chúng tôi có ý nói đến trong lá thư Mục Vụ này: 1) Các môn đệ lớn tuổi có quyết định sáng suốt và trưởng thành hơn, được thể hiện bằng hành động, họ là những người theo chân Chúa Giêsu Kitô bằng bất cứ giá nào. 2) Khởi đầu việc chuyên biên là thay đổi trong tâm hồn và trí óc, việc cam kết này không chỉ biểu lộ bằng một hành động, hoặc một chuỗi hành động trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi mà biểu lộ trong suốt cuộc đời. Điều này có nghĩa là tận hiến chính bản thân mình cho Thiên Chúa. 3) Quản lý là một cách diễn tả tư cách tông đồ với năng lực biến đổi cách thể chúng ta hiểu và sống suốt cuộc đời chúng ta. Người tông đồ thực hành chức vụ quản lý, nhận ra Thiên Chúa là nguồn gốc của cuộc sống, là người ban phát tự do, là nguồn mạch của những gì người tông đồ đang có và sẽ trở thành... Người tông đồ biết ơn về những gì đã lãnh nhận và dốc lòng chăm sóc các tặng phẩm vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương lẫn nhau”.

Dầu rằng các Đức Giám Mục đã định nghĩa tư cách tông đồ và chức năng quản lý trong một đoạn văn ngắn gọn và giản dị, tuy nhiên để sống trọn vẹn cuộc đời người quản lý thì không phải là đơn giản. Đúng vậy, điều đó còn khó khăn hơn bao giờ hết trong thời đại chúng ta và ngay giữa nền văn hóa của chúng ta. Các Đức Giám Mục đề cập đến một số chủ nghĩa băng hoại như chủ nghĩa vật chất, chủ thuyết tương đối, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa cá nhân, chủ thuyết tiêu thụ đều là những chủ thuyết có tầm ảnh hưởng sâu đậm trên xã hội chúng ta, và gây khó khăn cho chúng ta trong việc trở thành tông đồ và gây khó khăn cho Giáo hội trong sứ mạng của mình. Các ngài thấy chính các ngài và cả chúng ta nữa “đều là công dân Công giáo của một quốc gia giàu mạnh đang phải trực diện với những câu hỏi về nguồn gốc quốc gia, về vai trò của quốc gia trong những năm tàn rụi của một thế kỷ nhiều nhưong, chúng ta là thành viên của một cộng đồng đức tin sung mãn về nhân lực cũng như vật lực, mà vẫn chưa biết chắc nên duy trì và sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý”. (*Trích thư Mục Vụ*). Các Đức Giám Mục mời gọi chúng ta chấp nhận thử thách và chọn lựa “để canh tân sự cam kết của chúng ta là trở thành tông đồ của Chúa và quản lý tặng phẩm dư dật của Ngài”

CÂU HỎI

Bạn nhận thấy điều gì là trở ngại lớn nhất trong việc thực tập chức năng quản lý hiệu như là sứ vụ tông đồ Kitô-hữu ?

Lắng nghe Tiếng Chúa

LỜI NGUYỆN

*Đọc lời nguyện sau đây (hoặc lời nguyện do bạn lựa chọn) trước khi bắt đầu đọc Sách Thánh, sau đó thỉnh lặng trong chốc lát. **Lạy Chúa, xin chiếu sáng lòng trí chúng con bằng ngọn lửa Chân lý của Chúa. Xin giúp chúng con biết được chúng con cần học hỏi những gì trong lúc chúng con tuyên đọc lời Chúa. Amen. Sau đó lớn tiếng đọc các đoạn Sách Thánh.***

Trích Phúc âm Thánh Luca (Lc 12:35-48)

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Bây giờ ông Phêrô hỏi: “Thưa Thầy, Thầy nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hăn không ngờ, vào giờ hăn không biết, và ông sẽ loại hăn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín”

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

Trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1Cr 4:1-2)

Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mâu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.

BỐI CẢNH

Quản lý là người mà chủ nhà trao cho trách nhiệm coi sóc tài sản, giao dịch, làm cho tài sản sinh lợi càng nhiều càng tốt, và chia sẻ nguồn lợi cho những người khác. Địa vị của người quản lý phải được tin tưởng và có tinh thần trách nhiệm. *(trích thư Mục Vụ)*

Cả hai bài đọc đều ám chỉ rõ ràng rằng một người quản lý có thể tỏ ra bất xứng đối với địa vị của mình. Chúa Giêsu ngụ ý rằng một người đầy tớ có thể phản bội lòng tin của chủ nhân bằng nhiều cách - từ chỗ không sẵn sàng để đón chủ cho đến việc chè chén say sưa và hành hạ các đầy tớ khác. Và Người nói một cách minh bạch rằng những sai phạm như thế trong việc sử dụng quyền hành của người quản lý chắc chắn sẽ gặp những hình phạt nặng nề thích đáng. Tuy nhiên cũng nên lưu ý rằng tư cách quản lý tồi tệ do ngu dốt, không hiểu được ý định của chủ nhân thì cũng sẽ xứng đáng bị trừng phạt. Nếu chúng ta muốn trở thành người quản lý tốt, chúng ta phải *nhận biết* và *thi hành* ý muốn của Thiên Chúa.

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI:

(Âm thầm đọc lại các bài Sách Thánh rồi chia sẻ bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây)

- Chức năng quản lý có ý nghĩa đối với tôi như thế nào ?
- Bài đọc Phúc âm đồng hóa chức năng quản lý với tình trạng sẵn sàng - người quản lý tốt là người sẵn sàng và chờ đợi để phục vụ khi chủ nhân trở về. Chúa kêu gọi tôi sẵn sàng bằng cách nào ? Nếu tôi thật lòng mong đợi Thiên Chúa trở lại bất kỳ lúc nào, tôi cần thay đổi những gì để sẵn sàng cho Ngài trở lại ?
- Người quản lý trong câu chuyện dụ ngôn là người phân phối thực phẩm đúng hạn kỳ. Tôi có trách nhiệm phân phối những phẩm vật nào và tôi có biết rõ ràng phân phối lúc nào và cho những ai không ?

Lời Nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con lại vì danh Chúa. Chúng con đến đây để nói, để nghe, để cầu nguyện và chia sẻ hầu cho chúng con hiểu thấu đáo ý nghĩa làm người tông đồ của Chúa, làm người quản lý nhiều phẩm vật của Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con như Chúa đã hứa, vì thế với lòng tin tưởng, chúng con xin dâng lời nguyện của chúng con lên trước tôn nhan Chúa:

Như người quản lý tốt lành trong Phúc âm, xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng khi Người Chủ đến. Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xin cho chúng con nhận biết và thi hành những điều Chúa muốn, để chúng con trở nên người đáng tin tưởng. Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Đến đây, xin dành thời giờ cho các lời nguyện khác, sau đó sẽ kết thúc bằng lời cầu xin từ lá thư Mục Vụ và cuối cùng là Lời Nguyện Quản lý:)

- Lạy Chúa Thánh Thần, chính nhờ tác động khả ái của Chúa mà chúng con được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và với Hội Thánh, xin soi sáng chúng con và giúp chúng con canh tân lời cam kết của chúng con là trở thành tông đồ và là người quản lý các tặng vật phong phú của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa là Đấng ban phát nguồn sống và tự do, nhờ tác giả Thánh vịnh nhắc nhở mà chúng con biết rằng “toàn bộ trái đất, con người và muôn vật sinh sống trong đó” đều thuộc về Chúa. Chúng con biết rằng do tay Ngài mà chúng con nhận được tất cả những gì chúng con hiện có, những gì chúng con đang và sẽ trở thành. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân ái, chúng con hiểu được rằng Chúa đã

kêu gọi chúng con trở thành quản lý gia sản của Ngài, bảo vệ tất cả những gì Chúa đã giao phó cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn luôn biết khôn ngoan dùng tặng vật Chúa ban và xin dạy chúng con biết rộng lượng chia sẻ. Xin cho tinh thần quản lý trung thành của chúng con trở nên chứng tá cho tình yêu của Chúa trong suốt cuộc sống chúng con. Chúng con cầu xin với hết tâm tình, nhờ danh Đức Chúa Giê-su. Amen

Kết thúc:

Chúng ta đã cùng nhau đọc và suy nghĩ về một số phần trong lá thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục viết về chức năng quản lý, chúng ta lại đã nghe và suy gẫm những đoạn Kinh Thánh để hiểu biết hơn về đời sống tông đồ và đời sống quản lý mà đức tin kêu gọi chúng ta trở thành, và chúng ta cũng đã chia sẻ những suy tư nội tâm, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Nhưng Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng “đức tin không hành động là đức tin chết”. Vậy lý tưởng nhất của việc chia sẻ là phải dẫn dắt chúng ta đến những hành động xây dựng và cụ thể để củng cố những gì chúng ta đã học hỏi được đồng thời khuyến khích chúng ta phát triển đức tin. Sau đây là một số thí dụ nhằm giúp chúng ta suy niệm và quyết tâm:

- Hãy chứng tỏ bạn sẵn sàng bằng cách đọc và suy nghĩ về những tài liệu của tuần lễ sinh hoạt sắp tới.
- Hãy nắm vững – và ghi nhận – trong tuần này, những lần chúng ta quyết tâm và theo đuổi cho đến cùng. Người quản lý trung thành là người đáng tin cậy.
- Nếu đang khi chia sẻ mà bạn sực nghĩ đến những điều bạn sẽ thay đổi nếu bạn tin rằng Chúa sắp sửa trở lại, bạn hãy chọn một điều và hãy chọn những bước phải làm để thay đổi điều ấy trong tuần này.
- Hãy làm một bảng liệt kê những tặng vật của bạn mà bạn muốn chia sẻ. Hãy quyết định xem tặng vật nào mà bạn hay miễn cưỡng để chia sẻ và tìm hiểu lý do của sự miễn cưỡng đó.

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn giải quyết, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn theo sát trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm.

Ngày _____ tháng _____ năm _____

Tuần 2

Lời Mời Gọi

Trọng Điểm

Chúng ta được mời gọi làm Tông đồ. Vì thế, trước hết chúng ta phải là những người quản lý lành nghề đối với ơn gọi của mình - hiểu rõ, chấp nhận và làm tròn vai trò và trách nhiệm mà Chúa đã mời gọi chúng ta.

Chia Sẻ Kinh nghiệm

BỐI CẢNH

Công Đồng Vatican II có lời khuyên bảo này đối với ơn gọi Kitô-hữu: “Mỗi người nên mạnh dạn bước đi tùy theo ân sủng và nhiệm vụ của mình trên chặng đường đức tin sống động mà do đó niềm hy vọng và công việc được nâng lên qua việc thực thi bác ái” (trích Thông điệp *Ánh sáng Muôn dân*). Trong lá thư Mục Vụ, các Đức Giám Mục Hoa-kỳ tiếp nối chủ đề về ơn gọi cá nhân, như sau: “Ơn gọi Kitô-hữu căn bản vẫn là lời mời gọi của Chúa Giêsu... Lời mời gọi của Chúa Giêsu thì thật là khẩn thiết. Ngài không bảo người ta theo Ngài vào một giờ giấc nào đó trong tương lai, nhưng là theo Ngài tại đây và ngay bây giờ, nghĩa là ngay lập tức, trong hoàn cảnh hiện tại. Không chần chừ.

“Việc trở thành tông đồ của Chúa Giêsu Kitô đương nhiên dẫn đến việc thực hành chức năng quản lý. Mỗi giây liên kết giữa thực tại, nhiệm vụ tông đồ và chức năng quản lý tạo nên một tấm khung cho cuộc sống Kitô-hữu mỗi ngày một thấm thiết trong mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa... Xuyên qua lăng kính vô số ơn gọi của từng người, cách sống này hàm chứa và diễn tả một sứ mệnh của Đức Kitô: là thực thi ý muốn của Thiên Chúa, rao truyền tin mừng cứu độ, cứu chữa kẻ tật nguyền, chăm sóc anh chị em, tận hiến đời sống no đầy theo gương Chúa Giêsu.

“Theo gương Chúa Giêsu là công tác suốt cả cuộc đời. Tại mỗi chặng đường đời lại có thách đố khác để tiến xa hơn trong việc chấp nhận và yêu mến ý muốn của Thiên Chúa” (trích thư Mục Vụ)

CÂU HỎI:

Bạn có tin rằng bạn được “mời gọi” không? Kinh nghiệm nào trong đời bạn đã củng cố và xác nhận lòng tin tưởng của bạn vào lời mời gọi đó?

Lắng nghe Tiếng Chúa

LỜI NGUYỆN

Hãy dâng lời nguyện ngắn gọn này (hoặc lời nguyện của riêng mình) trước khi đọc Sách Thánh, sau đó là giây phút im lặng. **Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và biết được thánh ý Chúa trong lúc chúng con tuyên đọc các đoạn Kinh Thánh này. Amen.** Sau đó, đọc lớn tiếng các đoạn sau đây:

Trích Sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 1:4-8)

Có lời Thiên Chúa phán với tôi rằng:
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,
Ta đã biết ngươi,
trước khi ngươi ra đời, Ta đã thánh hóa ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”.
Tôi thưa cùng Người: “Ôi, lạy Thiên Chúa
Con không biết ăn nói thế nào vì con còn quá trẻ”
Nhưng Thiên Chúa phán với tôi
“Đừng nói ngươi còn quá trẻ,
Ta sai ngươi đến với ai, ngươi cứ đi,
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
Đừng sợ chúng,
Vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”
Đó là lời Chúa

Trích Phúc âm Thánh Gioan (Ga 1:35-50)

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy ở nơi đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem”. Họ đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đức Mêsia (nghĩa là Đấng đã được xức dầu). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha (tức là Phêrô).

Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philipphê và nói: “Anh hãy theo tôi”. Ông Philipphê là người xứ Betsaida, cùng quê với ông Anrê và Phêrô. Ông Philipphê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Chúng tôi đã gặp

Đáng mà sách luật Moisé và các ngôn sứ đã nói tới: đó là Đức Giêsu, con ông Giuse, người xứ Nagiarét. Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Nagiarét nào có phát sinh cái gì tốt đẹp đâu?” Ông Philipphê trả lời: “Cứ đến mà xem”. Đức Giêsu thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Is-ra-en. Lòng dạ không có gì gian dối” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang đứng dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Is-ra-en. Đức Giêsu trả lời: “Có phải anh tin vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh đứng dưới cây vả, phải không? Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”.

BỐI CẢNH

Lời mời gọi của Chúa Giêsu thì luôn luôn có tính cách duy nhất và riêng tư. Quả thế, Thiên Chúa nói với Giêrêmia rằng Ngài đã đặt ông làm tiên tri trước khi ông được kết thành bào thai trong bụng mẹ. Và Thiên Chúa không chấp nhận lời chống chọi của Giêrêmia rằng ông còn quá trẻ để thực hiện lời mời gọi – có những người Giêrêmia phải đi tiếp xúc, có những lời Giêrêmia phải nói, để ý muốn của Thiên Chúa được nên trọn. Các tiên tri của thời Cựu Ước, các Tông đồ của thời Tân Ước và ngay cả chúng ta ngày nay, tất cả không phải được triệu tập như những khuôn mặt vô hình nhưng là những cá nhân duy nhất, không người nào giống người nào. Na-tha-na-en hỏi Chúa Giêsu: “Làm sao Ngài biết tôi?” Câu trả lời là: “Trước khi Philipphê gọi anh, tôi đã thấy anh đứng dưới cây vả”. Chúa Giêsu biết tiêu sử, ưu điểm và khuyết điểm của từng cá nhân một. Tâm trí Ngài có kế hoạch cho từng người trong chúng ta. “Chỉ khi tiêu sử đời sống và các biến cố của chúng ta trải rộng ra thì chương trình hoạch định của Thiên Chúa cho mỗi người mới được hé mở” (*Trích Thông điệp Người tín hữu của Chúa*)

Tuy nhiên, lời mời gọi duy nhất này không phải vang lên trong nơi cô quạnh. Thánh Gioan Tiên Hồ chỉ cho các môn đệ của ông, trong đó có Anrê, thấy Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa đi qua. Anrê theo chân Ngài và đưa Simon Phêrô và Philipphê đến. Philipphê đến lượt đem Na-tha-na-en đến. Trong thời đại chúng ta, những người khác trong cộng đoàn đức tin giúp chúng ta hiểu biết, chấp nhận và thực hành ơn gọi của chúng ta. Rồi đến lượt chúng ta, giống như các tông đồ kia, lại giúp đỡ cho những người khác nghe được tiếng Chúa trong cuộc sống và đáp lại tiếng Ngài.

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI

(*Thỉnh lạy đọc lại các đoạn Kinh Thánh, đoạn chia sẻ dựa theo các câu hỏi sau đây:*)

- Giêrêmia chống chọi vì cho rằng mình còn quá trẻ để nghe theo lời mời gọi của Chúa. Bạn hãy kể một vài lý do tại sao bạn lại ngập ngừng khi đáp nhận lời Chúa kêu gọi.
- Ai trong đời tôi là một mẫu gương sáng chói nghe tiếng Chúa gọi và đã đáp lại? người đó đã biểu lộ tinh thần quản lý như thế nào?
- Ai đã giúp tôi – trong gia đình, nơi công sở và tại nhà thờ - hiểu biết và thực hành lời Chúa kêu gọi trong đời tôi? Cách nào?

Lời Nguyện

Thiên Chúa kêu gọi riêng mỗi người chúng ta và yêu chúng ta vô điều kiện. Trước hết Ngài kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài, giúp chúng ta đầy đủ sức khỏe và nghị lực lắng nghe và trả lời Ngài bằng cách mở rộng đến những người chung quanh như trong gia đình, trong giáo xứ, trong khu phố, trong thế giới...

“Lạy Chúa, chúng con tụ họp nơi đây để lắng nghe tiếng của Con Chúa qua Phúc âm. Chúa đã đổ tràn đầy trên chúng con năng lực của Chúa Thánh Thần và cho chúng con cơ hội để trả lời “có” hoặc “không”. Xin giúp chúng con tiếp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để bước theo Ngài, dùng ánh sáng Phúc âm dẫn đường để chia sẻ với các tín hữu khác. Xin đổ tràn Thánh Thần trên chúng con như dấu chỉ có sự hiện diện của Chúa. Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chia sẻ phẩm vật như Chúa đã chia sẻ với chúng con”.

(Hãy dành thời giờ cho các lời nguyện khác)

“Lạy Thiên Chúa Cha, xin giúp chúng con tiến bước trong nền hòa bình đến từ Chúa Giêsu, đến từ Lời Chúa nói cho chúng con biết chúng con đang ở trong bàn tay của Người, chúng con đang được yêu thương, chúng con đang được ưu ái, chúng con đang được chúc phúc. Xin giúp chúng con vững bước mang theo nguồn sống vĩnh cửu như ngọn lửa không bao giờ tàn, ngọn đuốc sáng soi con đường lữ hành của chúng con. Xin ban thêm nghị lực để chúng con tiến bước mang theo niềm vui của Chúa Thánh Thần vì Chúa đã mời gọi chúng con và chia sẻ với chúng con cuộc sống và an bình của Chúa Giêsu. Vì sự thiện hảo tràn đầy của Người, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa. Amen”

Kết thúc

Chúng ta đã cùng nhau đọc và suy nghĩ về các đoạn văn trong lá thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục về chức năng quản lý, chúng ta đã lắng nghe và chiêm nghiệm các đoạn Kinh Thánh để chúng ta hiểu biết tỏ tường về cuộc sống tông đồ và quản lý mà đức tin hằng kêu gọi chúng ta đến, chúng ta cũng đã chia sẻ cho nhau tư

tưởng, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta đến với Ngài, mà còn sai chúng ta ra đi để phục vụ - “Ngài gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một...” (Mc 6:7) Lý tưởng nhất là sự chia sẻ của chúng ta phải dẫn đưa chúng ta đến các hành động xây dựng, cụ thể để củng cố những gì chúng ta đã học hỏi được, và khuyến khích chúng ta trưởng thành trong đức tin.

Sau đây là một số thí dụ giúp chúng ta suy niệm và quyết tâm:

- Nếu trong lúc chia sẻ, bạn nhớ đến một người đã gây ảnh hưởng trên sự phát triển đức tin của bạn, hãy viết ra để cảm ơn người đó.
- Hãy cầu nguyện mỗi ngày để được sáng suốt. Chúa gọi bạn làm việc gì ? Ngài sai bạn đi gặp ai ? Ngài muốn bạn nói điều gì ?
- Có ai trong tâm ảnh hưởng của bạn cần được giúp đỡ đúng lúc bằng lời nói và chỉ bảo nhẹ nhàng không ? Hãy thu xếp để có thể tiếp xúc với người đó nội trong tuần này.
- Hãy ghi danh giúp cho toán Giáo Lý Dự Tông và Giáo Lý của giáo xứ bạn trong lãnh vực thích hợp với tài năng và thúc đẩy trong bạn, như giúp đón nhận những người muốn tìm hiểu về đạo Công Giáo, làm người đỡ đầu, cung cấp giải khát cho các cuộc họp ...

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn thực hành, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn theo sát trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm.

Ngày _____ tháng _____ năm _____

Tuần lễ 3

Phương Cách của Chúa Giêsu

Trọng Điểm

Đời sống của Chúa Giêsu là mẫu mực cho chức năng quản lý của người Kitô-hữu. Trong sự tự hạ của Người, chúng ta thấy không phải là sự từ bỏ chính mình cho bằng là dẹp mình qua một bên để đón nhận thánh ý Thiên Chúa.

Chia Sẻ Kinh Nghiệm

BỐI CẢNH

“Chúa Giêsu là bậc Thầy siêu việt về chức năng quản lý của người Kitô-hữu, cũng như Người là bậc Thầy siêu việt về hết mọi khía cạnh của đời người; và nơi Chúa Giêsu, cung cách giảng huấn cũng như sự từ bỏ chính mình của Ngài là đặc tính chủ yếu. Dường như việc từ bỏ bản thân chỉ dính dáng chút đỉnh với việc quản lý, nhưng trong trường hợp Chúa Giêsu thì lại khác. Sự từ bỏ bản thân của Người không chỉ đơn thuần là hành động tự hạ, nhưng là dẹp bản thân qua một bên để đón nhận tràn đầy thánh ý Chúa Cha, và Người đón nhận theo cách này: “Lương thực của tôi là thi hành thánh ý Đấng đã sai tôi, và hoàn tất công trình ấy” (Ga 4:34).

Sứ mệnh của Chúa Giêsu là tái lập trật tự của một đại gia đình do Chúa tạo dựng nhưng đã bị tội lỗi làm suy sụp. Chẳng những Người hoàn tất sứ mạng này, mà còn kêu gọi các tông đồ, chuyên năng lực cho các ông để các ông hợp tác với Người trong công trình cứu chuộc cho chính các ông và cho người khác nữa.

CÂU HỎI

Đặc tính nào trong cuộc sống của Chúa Giêsu đã trở thành tiêu chuẩn để chúng ta đo lường cuộc sống và năng khiếu quản lý của chúng ta ?

Lắng Nghe Tiếng Chúa

LỜI NGUYỆN

Bắt đầu đọc Sách Thánh bằng lời nguyện ngắn gọn sau đây (hoặc lời nguyện khác do bạn lựa chọn), sau đó là giây phút im lặng. Lạy Chúa, xin mở rộng tai chúng con để chúng con có thể nghe rõ ràng lời Chúa dạy. Kế đến, xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng

con để chúng con có thể chia sẻ quảng đại với người khác và để hiểu rõ việc Chúa kêu gọi chúng con hôm nay. Amen. *Sau đó hãy đọc lớn tiếng các đoạn Kinh Thánh sau đây:*

Trích Phúc âm Thánh Mátthêu (Mt 25:14-30)

“Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông giao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu nén bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”. Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”. Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !”. Người chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Trích Phúc âm Thánh Máccô (Mc 10:17-30)

Khi Người vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người mà hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các giới răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng

trên trời. Rồi hãy theo tôi”. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Các ông lại càng sững sờ hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”

BỐI CẢNH

Câu chuyện các nén bạc (chuyện 1) có ý nghĩa thâm thúy hơn là về tiền bạc. Của cải tạm bợ và của cải tinh thần đều được tạo dựng và phát xuất từ Thiên Chúa. Điều này đúng với những gì loài người có: những phẩm vật tinh thần như đức tin, hy vọng, tình yêu, các tài năng thể chất và trí khôn, các mối liên hệ thân thiết của gia đình, bạn bè, của cải vật chất, những thành tựu của loài người, năng khiếu và ngay cả thể giới này. Một ngày kia, Thiên Chúa sẽ đòi hỏi mỗi người tính sổ cách sử dụng các thứ kể trên cùng với của cải đã được trao cho.

“Mỗi người sẽ được đo lường theo tiêu chuẩn ơn gọi cá nhân. Mỗi người đã nhận được một ‘hỗn hợp - gồm tài năng, cơ hội, thử thách, nhược điểm và ưu điểm, khả năng phục vụ và đáp nhận – mà Chủ Nhân sẽ đòi hỏi kê khai. Ông sẽ xét xử mỗi cá nhân xem họ đã làm gì với những gì được giao phó”

Trong câu chuyện thứ nhì, một thanh niên giàu có đến gần Đức Giêsu và hỏi Người cần tốn phí bao nhiêu để được hưởng đời sống vĩnh cửu. Rồi, vì không đồng ý với giá cả, anh ta buồn rầu bỏ đi, và Đức Giêsu so sánh rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời. Tuy chúng ta nghe không quen tai, nhưng so sánh của Đức Giêsu đã có lý đối với người nghe thời bấy giờ. “Lỗ kim” là một lối đi chật hẹp xuyên qua vách thành thánh mà lạc đà muốn đi qua phải có người dắt, phải bỏ đi tất cả những đồ nó chuyên chở và nó phải lết bằng đầu gối; câu trả lời của Đức Giêsu có nghĩa rằng mặc dầu người giàu cũng có thể vào Nước Trời, nhưng thật là gian nan và phải trả một giá rất đắt. Sau đó, Phêrô hỏi dò thêm về những hy sinh của các ông để trở thành tông đồ của Chúa và để hỏi về phần thưởng cho những hy sinh của các ông, ông kể lể với Đức Giêsu: “Chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10:28). “Câu trả lời của Chúa Giêsu thâm thúy hơn Phêrô hoặc bất cứ một tông đồ nào mong muốn có hoặc kỳ kèo trả giá. Từ bỏ có nghĩa là

nhận được nhiều hơn, kể cả trách nhiệm nặng nề hơn của người quản lý; ở giữa các hậu quả của cách sống này còn có sự bách hại; và dầu rằng làm tông đồ và làm quản lý đều đòi hỏi nhiều hy sinh trong cuộc sống hiện tại, nhưng rồi sẽ được đền bù xứng đáng ở đời sau” (trích thư Mục Vụ)

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI

(Hãy âm thầm đọc lại các đoạn Kinh Thánh rồi chia sẻ câu trả lời cho các câu hỏi sau đây)

- Các tài năng nào được giao phó cho tôi? Tôi có sinh lợi thêm không? Hay tôi đem đi “chôn giấu”?
- Chúa Giêsu bảo người thanh niên giàu có đem bán hết những gì anh ta có rồi đem cho người nghèo để đổi lấy kho tàng trên trời. Nếu tôi cũng hỏi Chúa Giêsu câu hỏi đó, liệu Người sẽ trả lời với tôi như thế nào?
- Trong đời tôi, tôi có biết ai dường như đã từ bỏ nhiều thứ vì Phúc âm? Phần thưởng nào, nếu có, đền bù sự hy sinh đó? Điều gì ngăn cản tôi làm điều tương tự?

Lời Nguyện

Các bài đọc của phiên họp này kêu gọi chúng ta tính sổ những ơn lành chúng ta nhận được và dâng lời cảm tạ, và xét xem chúng ta đã dùng các phẩm vật đó với tinh thần trách nhiệm như thế nào cho chúng ta và cho những người khác. Các bài đọc còn đòi hỏi chúng ta thành khẩn suy nghĩ điều gì đã cản lối không cho chúng ta đến Nước Thiên Chúa cho dầu đã hết lòng cam kết.

Một hình thức cầu nguyện là một người khởi đầu bằng những từ ngữ gợi ý cảm tạ rồi toàn nhóm sẽ đáp “Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa”. (Thí dụ: “Vì Chúa đã đem chúng con đến với nhau đêm nay... Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa”)

Khi tất cả những người muốn dâng lời nguyện tạ ơn đã hết, toàn nhóm lại rơi vào yên lặng. Hãy mời họ trong thinh lặng xét xem những lần họ đã không chia sẻ phẩm vật bằng những lời gợi ý như sau: “Trong thinh lặng, chúng ta hãy nhớ đến những phẩm vật mà chúng ta thiếu khôn ngoan trong việc sử dụng, và những lần chúng ta đã không chia sẻ các phẩm vật này cho người khác”

Sau một hồi thinh lặng, lại lên tiếng cầu nguyện “Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện” và toàn nhóm sẽ thưa: “Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin dạy chúng con biết chia sẻ phẩm vật của Chúa”

Tiếp tục cầu nguyện mượn lời của Thánh nữ Catherine thành Sienna: “Lạy Cha dịu hiền, Cha đã ban cho chúng con dư đầy hơn những gì chúng con cầu xin. Chúng con cảm tạ Cha và tiếp tục cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con những gì chúng con khẩn cầu, cả những gì chúng con không biết được chúng con cần đến”.

Đoạn kết thúc bằng lời kinh hoàn hảo Chúa Giêsu đã dạy để tìm kiếm Nước Trời, là kinh “Lạy Cha...”

Kết Thúc

Chúng ta đã cùng nhau đọc và suy nghĩ một vài đoạn lá thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục về chức năng quản lý, chúng ta cũng đã nghe và suy niệm vài đoạn Thánh Kinh để hiểu biết rõ ràng cái giá và phần thưởng dành cho cuộc đời tông đồ và quản lý mà đức tin đã kêu gọi chúng ta tham gia, chúng ta cũng đã chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ giống như chàng thanh niên giàu có kia buồn rầu bỏ đi và không có gì thay đổi, trừ khi các chia sẻ này dẫn đưa chúng ta đến những hành động có tính cách xây dựng và cụ thể để củng cố những gì chúng ta đã học hỏi được, và khuyến khích cho đức tin chúng ta trưởng thành.

Sau đây là một vài thí dụ nhằm giúp chúng ta suy niệm và quyết tâm:

- Nếu trong khi chia sẻ, bạn nhận ra có tài năng bị “chôn vùi”, hãy giải quyết tuần này xem bạn sẽ dùng nó như thế nào và bắt tay vào bước thứ nhất.
- Hãy dâng cúng thời gian hoặc tiền bạc giúp cho những người nghèo trong giáo xứ như giúp thu dọn nơi trú ngụ của người vô gia cư, giúp làm bếp, giúp xây dựng các căn nhà “Habitat for Humanity”, hoặc giúp tay cho các cơ quan từ thiện khác đang phục vụ những người kém may mắn.
- Suy nghĩ xem bạn giàu có hay không. Làm một bản liệt kê những của cải vật chất và tinh thần mà bạn đang vui hưởng cùng tạ ơn. Rồi tìm cách chia sẻ những của cải đó cho người khác.

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn giải quyết, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn làm trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm.

Ngày _____ tháng _____ năm _____